



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กรรมการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธาน การประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้



## ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ

คณะกรรมการได้พิจารณาติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ ที่มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ความเป็นมาและการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการขอรับพระราชทานอภัยโทษและการกำหนดชั้นนักโทษของกรมราชทัณฑ์ เพื่อป้องกันมิให้นักโทษ เสียสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับตามกฎหมาย ซึ่งได้เชิญประธานคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นควรเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาวด้วยการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการอภัยโทษ ดังนี้

๑) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ควรแก้ไข เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการราชทัณฑ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดให้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต้องเป็นไปเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเที่ยงธรรม

๒) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ควรแก้ไขเพิ่มเติมให้ การตราพระราชกฤษฎีกาในคดีความผิดอุกฉกรรจ์ หรือคดีทุจริตที่มีลักษณะร้ายแรงตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา จะกระทำได้อีกเมื่อผู้ต้องคำพิพากษาได้รับโทษ จำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบห้าปี หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของโทษตามกำหนดโทษแล้วแต่อย่างไรจะมากกว่า ให้เสนอเรื่องต่อ ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาเป็นรายกรณี



## ติดตามความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ....

ติดตามความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวโดยเชิญผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา สาระสำคัญ แนวทางการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว และได้มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็น แนวทางในการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านและครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้มีการติดตาม ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป

## ติดตามปัญหาของผู้บริโภคกรณี “กล่องส้ม”



ติดตามปัญหาของผู้บริโภคกรณี “กล่องส้ม” โดยเชิญผู้แทนจากกรมการปกครอง มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลการขายสินค้าในลักษณะของ “กล่องส้ม” ภายใต้พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. ๒๕๓๘ ดังนี้ การขายสินค้ากล่องส้มในลักษณะที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าที่รวมมูลค่าสินค้า แล้วไม่ต่ำกว่าราคากล่องส้ม ไม่ถือเป็นการจัดให้มีการเล่นพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๕๓๘ เนื่องจากไม่มีลักษณะที่ผู้ซื้อจะได้หรือเสียประโยชน์ แต่การขายสินค้าในลักษณะของ กล่องส้มที่ผู้ขายมีลักษณะขายสินค้าโดยมีการแจกรางวัลให้ผู้ซื้อบางรายให้ได้รับสินค้ารวมมูลค่าแล้ว เท่ากับหรือมากกว่าราคากล่องส้ม ถือว่าเป็นการประกอบการค้าที่เป็นการจัดให้มีการเสี่ยงโชค เพื่อรับของแถมหรือรางวัล ซึ่งการประกอบการค้าในลักษณะนี้จะต้องได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้ออก ใบอนุญาตก่อนมิเช่นนั้นจะเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๕๓๘

## ติดตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....

คณะกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และจัดทำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปจัดทำรายงาน การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป

